

IIG VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ~~430~~ 2024/CV-IIG

V/v: Phát động cuộc thi tiếng Anh
TOEFL Primary Challenge
năm học 2023-2024

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2024

Kính gửi: BGH Trường Tiểu học Nghĩa Dũng

Tổ chức Giáo dục IIG Việt Nam - Đại diện quốc gia của Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ (ETS) tại Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanmar - Ban Tổ chức (BTC) Cuộc thi tiếng Anh TOEFL Primary Challenge xin gửi tới Quý Trường lời chào trân trọng!

Với hơn 1 thập kỷ bền bỉ triển khai và không ngừng đổi mới, TOEFL Primary Challenge đã ngày càng khẳng định là một sân chơi tiếng Anh uy tín với quy mô lớn nhất cả nước, luôn được đông đảo các bậc phụ huynh, các em học sinh đón chờ hàng năm. Cuộc thi là cơ hội rất tốt để các em học sinh của Thủ đô được tiếp cận với chuẩn đánh giá quốc tế danh tiếng, qua đó có lộ trình rèn luyện chính xác và vững tin trở thành những công dân toàn cầu trong tương lai.

Bước sang năm học 2023-2024, BTC Cuộc thi tiếp tục phát động mùa giải mới TOEFL Primary Challenge (dành cho học sinh từ lớp 2 đến lớp 5) với các vòng thi hấp dẫn, bổ ích. Trong đó: BTC triển khai Link trải nghiệm trực tuyến và hoàn toàn miễn phí mở trong vòng 1 tháng giúp thí sinh thử sức với bài thi trải nghiệm TOEFL Primary theo chuẩn quốc tế. Tại Vòng Tuyển chọn cấp Thành phố (Vòng 1), học sinh sẽ đóng lệ phí dự thi, chinh phục bài thi TOEFL để được cấp phiếu điểm TOEFL Primary với thông tin khách quan đánh giá đa chiều năng lực tiếng Anh của mỗi thí sinh. Các thí sinh xuất sắc nhất có cơ hội vào Vòng Xếp hạng cấp Thành phố (Vòng 2) thử sức với bài thi TOEFL Primary Speaking và được BTC tài trợ toàn bộ lệ phí dự thi. Tại Vòng Chung kết quốc gia (Vòng 3), học sinh tiếp tục được BTC tài trợ toàn bộ lệ phí thi và được cấp phiếu điểm TOEFL Junior.

Để phát động và phổ biến rộng rãi thông tin về cuộc thi TOEFL Primary Challenge 2023-2024 tới toàn thể học sinh trong Trường, BTC mong muốn được Quý Trường hỗ trợ chia sẻ thông tin và phát động cuộc thi, khuyến khích học sinh đăng ký tham gia trên tinh thần tự nguyện, cũng như tạo điều kiện để BTC gửi các tài liệu, hình ảnh truyền thông về cuộc thi thông qua các kênh của nhà trường.

Chúng tôi tin rằng thông qua cuộc thi, Ban Giám hiệu Nhà trường sẽ có kết quả đánh giá chính xác, khách quan về năng lực sử dụng Anh ngữ và sự tiến bộ của học sinh, từ đó đưa ra những giải pháp phù hợp cho công tác nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh trong Nhà trường.

BTC xin gửi kèm công văn này là Thẻ lệ cuộc thi và đường link dự thi trực tuyến cho thí sinh. Chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm và ủng hộ của Quý Trường để cuộc thi diễn ra thành công tốt đẹp!

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu MKT



Đoàn Hồng Nam
Tổng Giám đốc IIG Việt Nam